

TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT

“Phương thuốc vàng” tạo sinh khí trên cánh đồng

(Tiếp theo và hết)

BÀI 3: TÍN HIỆU VUI CHO KHÚC CA MÙA VÀNG



Vùng trồng cà chua an toàn tại xã Thanh Tân (Kiến Xương).

Đến nay toàn huyện Kiến Xương có 14 xã có diện tích đất tích tụ với quy mô từ 2ha trở lên của 33 tổ chức, cá nhân. Tổng diện tích đất được tích tụ là trên 197,3ha. Trong đó có 7 điểm có diện tích tích tụ lớn ở các xã Thanh Tân, Bình Định, An Bình, Bình Minh... Từ vụ xuân 2016, trên địa bàn 3 xã Thanh Tân, An Bình, Vũ Quý đã có 3 doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất trực tiếp với nông dân để sản xuất lúa và trồng ngô. Ngoài ra còn có 2 cá nhân tại địa phương thuê, mượn đất để liên kết với doanh nghiệp tổ chức sản xuất hàng hóa. Cùng với đó có một số cá nhân tại địa phương thuê, mượn đất với diện tích nhỏ từ 2 - 5ha để tu tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoặc làm trang trại tổng hợp. Tại Kiến Xương còn có những HTX tổ chức quy vùng sản xuất có sự liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi. Điển hình là HTX SXKD DVNN xã Bình Định liên kết với Công ty TNHH Hưng Cúc. HTX là người đứng ra đại diện cho nông dân trong vùng quy hoạch sản xuất hợp đồng với đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp và thu mua sản phẩm. Không chỉ huyện Kiến Xương, đến nay, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đều thực cực tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân vào cuộc quyết liệt thực hiện tích tụ, tập

trung ruộng đất. Tại cuộc họp của UBND tỉnh tháng 10/2016, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu rõ: Cần xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, chất lượng và cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu. Cùng với việc khuyến khích triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như chính sách hỗ trợ 100 triệu đồng/xã để dẫn dắt đổi thửa và 500 triệu đồng/xã cho việc chỉnh trang đồng ruộng; chính sách hỗ trợ mua máy nông nghiệp phục vụ sản xuất... Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, tính đến tháng 10/2015, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 170 tỷ đồng để mua gần 3.600 máy và công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó có 1.251 máy gặt đập liên hợp, 630 máy làm đất đai, 43 máy cấy, 20 kho lạnh và 1.650 công cụ gieo sạ lúa. Các chính sách này góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tích tụ ruộng đất, cơ giới hóa các khâu sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao thu nhập cho nông dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cơ giới hóa 100% khâu làm đất, 55% khâu thu hoạch và

đang tích cực cơ giới hóa trong khâu gieo cấy. Với những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, hiện toàn tỉnh có 132 tổ chức, cá nhân ở 57 xã tích tụ ruộng đất để sản xuất trồng trọt với tổng diện tích 743,9ha, trong đó 17 tổ chức, cá nhân tích tụ được từ 10ha trở lên với tổng diện tích đất tích tụ 313,86ha; 115 tổ chức, cá nhân tích tụ từ 2ha đến dưới 10ha với tổng diện tích đất tích tụ 430,05ha. Tín hiệu vui cho những mùa vàng cũng đã đến ngay từ những ngày đầu năm 2017 khi Tập đoàn TH đã tiến hành đầu tư sản xuất tại hai huyện Vũ Thư, Kiến Xương. Trước đó Tập đoàn Hòa Phát đã đầu tư trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao với diện tích hơn 141.000m², đi vào hoạt động tại xã Hồng Minh (Hưng Hà) từ tháng 9/2016. Ngoài ra trong tháng 2/2017, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) và Tập đoàn Lộc Trời đã có cuộc khảo sát địa điểm đầu tư dự án nông nghiệp sử dụng công nghệ cao tại huyện Quỳnh Phụ. Có thể thấy, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 diện tích được tích tụ với quy mô từ 10ha trở lên đạt từ 8.000ha trở lên thì cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo hành lang pháp lý các thủ tục hành chính về góp đất, thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tỉnh và các địa phương cần tiếp

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Các cấp, các ngành, các địa phương cần làm tốt công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các hình thức tích tụ để chuyển sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đồng thời huy động, gắn kết các nguồn lực, lồng ghép các kế hoạch chương trình dự án để nâng cao sử dụng nguồn vốn đầu tư. Chủ trọng và nhân rộng phát triển sản xuất theo hướng GAP, tăng cường công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm nông sản.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà



Nhà nước cần cụ thể hóa các quy định về đất đai giúp doanh nghiệp, các hộ nông dân hiểu và nắm rõ về thời hạn thuê đất, tính pháp lý giữa các hộ gia đình và doanh nghiệp thỏa thuận; mức giá, thời gian thanh toán cũng như hình thức thanh toán... để tuân thủ nghiêm Luật Đất đai hiện hành. Đồng thời, các địa phương cần đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Cần hỗ trợ những hộ nông dân khi tích tụ về khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, có giải pháp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các hộ tích tụ ruộng đất.

Bà Nguyễn Thị Minh, Viện Nghiên cứu môi trường nông nghiệp nông thôn - IEAC



Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, việc hình thành tích tụ đất đai cần có sự liên kết “4 nhà” để sản phẩm đủ lớn về số lượng, đồng đều về chất lượng. Đồng thời tiến đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, quản lý về chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện nay chúng tôi đã thí điểm liên kết với các hộ dân tại thôn An Cơ Đông, xã Thanh Tân (Kiến Xương) tổ chức sản xuất trồng rau sạch an toàn, tiêu thụ tại các siêu thị lớn của Hà Nội với diện tích hơn 2ha, giá trị đạt từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm. Theo kế hoạch, chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện để mở rộng diện tích trồng rau sạch an toàn lên trên 40ha.

tục có cơ chế, chính sách khuyến khích phù hợp để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Có giải pháp về khoa học và công nghệ, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện để án tích tụ ruộng đất nông nghiệp

quy mô toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo... Từ đó để tích tụ ruộng đất đạt kết quả cao, thực sự trở thành “phương thuốc vàng” cho những cánh đồng bội thu, hiệu quả kinh tế cao.

MAI THƯ - MẠNH THẮNG - PHAN LỢI

Những năm qua, nuôi trồng thủy sản ở Đông Hải (Tiền Hải) đã mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, nuôi trồng thủy sản gặp không ít khó khăn như hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hệ thống thủy lợi, điện và giao thông xuống cấp, gây ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

Đông Hải có 120ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 80ha ngoài đê, 40ha vùng chuyển đổi. Hiện nay, các hộ nuôi trồng thủy sản ở địa phương đang bước vào vụ thả tôm mới. Tại vùng chuyển đổi, gia đình anh Đỗ Văn Thiêm, thôn Thành Long có diện tích 8.000m² chia làm 6 ao nuôi tôm thẻ chân trắng. Nhờ

máy phát điện dự phòng bảo đảm để máy sục oxy hoạt động liên tục. Không chỉ riêng anh Thiêm, sử dụng nhờ hệ thống lưới điện của xã Đông Xuyên để bảo đảm sản xuất cũng được anh Nguyễn Văn Chiêu coi là giải pháp tình thế. Anh Chiêu cho biết: Từ năm 2003 đến nay, các hộ dân nuôi trồng thủy sản của xã Đông Hải phải làm hệ thống cọc tre kéo điện từ lưới điện xã Đông Xuyên nên chất lượng điện áp không bảo đảm, gây mất an toàn và làm cháy mô tơ thiệt hại về kinh tế cho các hộ dân. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác phải đầu tư hơn 10 triệu đồng để mua máy phát điện dự phòng. Đối với các hộ nuôi tôm, việc mất điện khiến các máy sục

UBND huyện đã hỗ trợ 100 triệu đồng để khắc phục hệ thống cọc, tuy nhiên hiện nay công điều tiết nước đã hỏng không bảo đảm cấp nước vào vùng nuôi trồng thủy sản, gây khó khăn cho các hộ nuôi tôm. Chính vì vậy, việc đóng mở nguồn nước tại vùng trồng lúa và nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn. Khi có dịch bệnh, người nuôi thủy sản không chủ động được nguồn nước, dẫn đến tình trạng lây nhiễm nước ô nhiễm mang mầm bệnh vào ao nuôi, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để bảo đảm sản xuất, bước vào vụ nuôi tôm năm nay, HTX đã hướng dẫn bà con xử lý ao nuôi đúng quy trình kỹ thuật, khuyến cáo hộ dân chọn cơ sở cung cấp giống có uy tín mua giống;

ĐÔNG HẢI

Nhiều khó khăn trong nuôi trồng thủy sản



Hệ thống lưới điện bằng cọc tre tại vùng nuôi trồng thủy sản xã Đông Hải (Tiền Hải).

hàng năm đầu tư kinh phí cải tạo ao đầm nên tôm ít dịch bệnh, mỗi vụ anh Thiêm thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Nói về khó khăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng, anh Thiêm cho biết: Một trong những khó khăn lớn nhất là hệ thống điện chưa được ngành chức năng đầu tư cho vùng nuôi trồng thủy sản của xã. Vì thế, anh Thiêm phải kéo nhờ nguồn điện từ xã Đông Xuyên, dẫn đến tình trạng lưới điện bị quá tải, chất lượng điện áp không bảo đảm. Để khắc phục, anh Thiêm phải đầu tư mua

oxy không hoạt động làm cho tôm chết, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Không chỉ khó khăn về hệ thống lưới điện mà hệ thống thủy lợi và giao thông cũng làm hạn chế trong việc bảo đảm cho sự phát triển vùng nuôi thủy sản bền vững. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Hải cho biết: Vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản của xã được xây dựng từ năm 2003. Hệ thống công tác tưới, tiêu đường giao thông đã xuống cấp, hỏng nghiêm trọng. Mặc dù năm 2007

mở lớp tập huấn khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo thả nuôi đúng khung lịch thời vụ và giám sát chặt chẽ diễn biến môi trường vùng nuôi thủy sản. Xã Đông Hải mong muốn, để lĩnh vực thủy sản phát triển bền vững, chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm quan tâm, có giải pháp khắc phục đối với hệ thống giao thông, thủy lợi, lưới điện đáp ứng yêu cầu nuôi trồng thủy sản.

HỒNG HẠNH

ĐÔNG THỌ

Vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

Nhằm giữ gìn, cải thiện môi trường sống, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian qua, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) đã đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Ông Phạm Văn Thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Người dân trong xã chủ yếu làm nông nghiệp, ngoài ra còn phát triển nghề sản xuất miến dong, cơ khí, giết mổ gia súc, gia cầm, buôn bán tạp hóa. Những năm trước đây, ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, rác thải sinh hoạt hàng ngày chưa được thu gom, tập kết đúng nơi quy định. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, các gia đình không có nhu cầu sử dụng rơm, rạ thường đem đốt gây khói, bụi, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Đặc

biệt, các gia đình sản xuất miến dong, làm nghề giết mổ thường xả rác, nước thải chưa qua xử lý ra đường làng ngõ xóm, ao hồ quanh khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trước tình hình đó, để nâng cao nhận thức và thu hút toàn dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ xã đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như: ra lời kêu gọi nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; phổ biến Luật Bảo vệ môi trường thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh;

kê vẽ khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, pa nô về bảo vệ môi trường treo tại các trục đường chính, nhà văn hóa các thôn... MTTQ xã tham mưu cho UBND xã bổ sung vào hương ước các quy định về bảo vệ môi trường; ra thông báo tới các gia đình sản xuất, kinh doanh không xả nước thải, chất thải ra môi trường; đưa tiêu chí giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp làm tiêu chuẩn bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, MTTQ xã chọn thôn Quang Trung để triển khai mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Khi triển khai mô hình điểm, Ban công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong thôn xây dựng, phát động các phong trào thi đua phù hợp với hoạt động của tổ chức mình, đồng thời tổ chức cho đoàn viên, hội viên, từng gia đình ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay, nhận thức của người dân đã nâng lên rõ rệt và thay đổi hành vi theo hướng tích cực tham gia bảo vệ, cải thiện môi trường. Mọi người không chỉ giữ gìn vệ sinh khuôn viên gia đình, thu gom rác

thải để đúng nơi quy định mà còn nêu cao ý thức tự giác tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, các điểm công cộng vào ngày 25 hàng tháng. 6/6 thôn thành lập tổ vệ sinh môi trường, hàng tuần thu gom rác thải và tập kết đúng nơi quy định; xã đặt thùng chứa rác công cộng tại các điểm trung tâm, nơi có đông người qua lại.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải từ các hộ làm nghề giết mổ, chế biến thực phẩm, khi xã xây dựng chợ theo tiêu chí nông thôn mới đã hình thành khu giết mổ tập trung được trang bị hệ thống xử lý chất thải, yêu cầu các hộ đến kinh doanh tại khu vực này. Đối với những hộ sản xuất miến dong, địa phương tuyên truyền xây dựng hệ thống bể lọc, bể lắng để giảm thiểu tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra khu vực xung quanh. Năm 2016, Đông Thọ được tiếp thức của người dân đã nâng lên rõ rệt và thay đổi hành vi theo hướng tích cực tham gia bảo vệ, cải thiện môi trường. Mọi người không chỉ giữ gìn vệ sinh khuôn viên gia đình, thu gom rác

khu dân cư. Anh Hùng cho biết: Cơ sở sản xuất miến dong của gia đình đã hoạt động từ nhiều năm nay. Trước đây, nước thải trong quá trình sản xuất được xử lý bằng các hình thức lọc thô sơ rồi xả trực tiếp xuống ao hồ khiến nguồn nước bị ô nhiễm và bốc mùi. Cuối năm 2016, khi được Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ phần máy lọc nước thải tôi đã đầu tư gần 10 triệu đồng xây dựng các bể lọc. Qua một thời gian vận hành

thí điểm, công nghệ xử lý nước thải hoạt động tốt, nước thải không còn màu và mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến người dân. Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết thêm: Sau thành công từ mô hình thí điểm xử lý nước thải tại gia đình anh Hùng, sắp tới sẽ nhân rộng ra các gia đình đang sản xuất miến dong trên địa bàn toàn xã. Su vào cuộc tích cực của MTTQ xã Đông Thọ

trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đã khắc phục được những tập tục, thói quen xấu trong sinh hoạt và sản xuất ảnh hưởng đến môi trường, góp phần làm cho môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn và phát huy các tiêu chí nông thôn mới.

THANH HUYỀN



Các tuyến đường chính được treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường.